



1 ปี กยท.

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด "1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย" ระหว่าง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ ได้รับเกียรติจาก พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการ กยท. มี ดร. ธิรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

“ถุงมือผ้าเคลือบยาง” ทางเลือกเพิ่มรายได้ชาวสวนยางในอนาคต

กรณีปัญหาราคายางตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมากรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศมาตรการรับซื้อยาง จากเกษตรกรโดยตรง จำนวน 100,000 ตัน วงเงิน 4,500 ล้านบาท และกำหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการนำยางดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นทันสมัยเพื่อยกระดับเกษตรกรชาวสวนยางจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ผลิตและจำหน่ายให้กลายเป็นผู้แปรรูปยางเป็นสินค้าขั้นต้นและสินค้าขั้นกลาง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น หวังสร้างเสถียรภาพราคายางพาราควบคู่กับเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศไปพร้อมๆ กัน

“ถุงมือผ้าเคลือบยาง” หนึ่งในผลิตภัณฑ์นำร่อง ในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และศักยภาพการแข่งขัน กยท. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง สูตรถนอมทน เกษตรกร ทำให้องค์กรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม กลับไปทำผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางออกจำหน่ายเป็นอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ทุกวันนี้ ถุงมือผ้าเคลือบยาง ขายดี เพราะเป็นสินค้าที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร



ปรับปรุงสูตรน้ำยางใหม่ จนได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางที่มีคุณภาพดี สวมใส่สบาย เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษคือ สวมใส่กระชับมือ มีความหนาทนทานต่อการฉีกขาด ทนความร้อนและความเป็นกรดจากของมีคม ทำให้ผู้บริโภคนิยมนำถุงมือผ้าเคลือบยาง ไปใช้ในภาคการเกษตรและ



วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับพัฒนาสูตรน้ำยางและกระบวนการผลิต ให้น้ำยางที่เคลือบบนถุงมือผ้า มีความสม่ำเสมอ รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด

ที่ผ่านมา กยท. ได้จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ถุงมือผ้าเคลือบยาง” ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน จ. สุราษฎร์ธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี ในระยะแรกที่กลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าออกจำหน่ายก็มีจุดอ่อนด้านคุณภาพ ที่ได้รับการท้วงติงจากลูกค้าว่า ถุงมือใส่แล้วไม่นุ่ม ทางทีมนักวิจัยของ วว. ก็ได้



คุณวีระพัฒน์ เชขารัตน์ การยางแห่งประเทศไทย สาขาบ้านนาสาร (กยท. สาขาบ้านนาสาร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในวงกว้าง ทาง กยท. จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย (Cluster) เกิดฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยุกระดับความสามารถด้านการผลิต รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กยท. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และสำนักงานส่งเสริม

ภาคอุตสาหกรรม เช่น งานกระจก งานแก้ว งานโลหะ ฯลฯ ถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มเกษตรกร นอกจากมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วยังจำหน่ายในราคาไม่แพงเพียงคู่ละ 25 - 35 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ กยท. และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วางแผนที่จะพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป “ยางแห้ง เป็นหนึ่งเทียม” โดยนวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสีเขียว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

ทุกวันนี้ สถานการณ์ราคายางพาราในตลาดโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา คุณวีระพัฒน์ จึงฝากเชิญชวนให้เกษตรกรมองหาช่องทางเพิ่มรายได้ในสวนยาง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ในอนาคต หากผู้อ่านท่านใดสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการผลิต ถุงมือผ้าเคลือบยาง กยท. ก็ยินดีที่ถ่ายทอดความดังกล่าวก่อนแก่เกษตรกรที่สนใจทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร. 077-341128. ได้ในวันและเวลาราชการ

กษ.ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

**นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส
การเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
และเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2559
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
จัดงานสัมมนาในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ภายใต้หัวข้อ “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า” ซึ่งการ
สัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่บทบาทของ
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก
และประกาศเจตนารมณ์ขององค์การสัมพันธ์ภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) ในเรื่อง “พลัง
สหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ ใน
การรวมตัวกันของขบวนการสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพโลก โดย
ในปีนี้อค์การ ICA ได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน
สหประชาชาติเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” โดยเน้นย้ำถึงการขจัดความยากจนให้หมด
ไป การสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือ
ระหว่างขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และภาค
อื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติด้วย การสัมมนามีผู้แทนจาก
หลายฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำสหกรณ์ไทย และ
ผู้แทนองค์กรสมาชิกขององค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก 11
ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน จีน อินเดีย เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ศรีลังกา และเวียดนาม

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีการประชาสัมพันธ์แผนการ
ทำงานด้านพัฒนาการสหกรณ์ไทย ซึ่งถือเป็น

นโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่ง
ชั้นสหกรณ์ออกเป็น 4 ชั้น คือ 1 2 3 และ 4
ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ไม่มีสหกรณ์กว่า 1,200 แห่งที่
มีการพัฒนาและยกระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งได้ตั้ง
โรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ขึ้น และจัดอบรมให้
แก่กรรมการสหกรณ์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหาร นอกจากนี้ จะจัดตั้งสถาบันให้ความรู้
และเผยแพร่ด้านการบัญชี การสหกรณ์ รวม
ถึงการรวมกลุ่มต่างๆ ให้กับสมาชิก ซึ่งจะอยู่ใน
แผนการพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยคาดว่าในปี 60
จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานสหกรณ์ได้

ด้านนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
สหกรณ์จะนำความรู้ของแต่ละประเทศ รวมทั้ง
ทั้งกระบวนการสหกรณ์ของแต่ละประเทศมา
เปรียบเทียบ มาศึกษาให้รู้เขารู้เรา ว่าแต่ละ
ประเทศนั้นมีการส่งเสริมสหกรณ์ในการปรับ
เปลี่ยนสหกรณ์ไปอย่างไรบ้าง นอกจากนี้การ
ดำเนินงานสหกรณ์ของไทยในปัจจุบันทางรัฐบาล
ได้ส่งเสริมแนวทางประชารัฐ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ประสานกับหอการค้า
จังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อให้หอการค้าของแต่ละ
จังหวัดเข้ามาทำงานร่วมกับสหกรณ์ของแต่ละ
จังหวัด โดยการนำเอาความรู้จากภาคเอกชน
เช่น เรื่องของการตลาด เรื่องของการผลิต นำ
องค์ความรู้มา แลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์และ
หอการค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยตั้งเป้า 1
สหกรณ์ 1 หอการค้า นำร่อง ในแต่ละจังหวัด
เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรในระยะ
ยาวต่อไป

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลัง จ.นครศรีธรรมราช -

ThaiPR.net 3 ส.ค. 2559

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 5 แสนบาท) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 1,358 กองทุน ได้รับอนุมัติ 916 กองทุน จำนวนเงิน 137 ล้านบาท และได้หารือกับ ด.ต.อาคม สมนึก ประธานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ม. 11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสนอโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์**ยางพารา** เพื่อรวบรวมผลผลิตน้ำ**ยางพารา**จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัด มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตลาด ยกระดับราคาอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

ศรีตรัง เปิดโรงงาน ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัท ศรีตรังฯ สาขานราธิวาส

- ThaiPR.net 3 ส.ค. 2559 กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

ศรีตรัง เปิดโรงงาน ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัท ศรีตรังฯ สาขานราธิวาส ที่สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ 300 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขานราธิวาส เปิดโรงงาน ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างของ ศรีตรังฯ สาขานราธิวาส ที่เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยางแท่งโดยมีกำลังการผลิตถึง 60,000 ตันต่อปี หรือ 5,000 ตันต่อเดือน สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และเกิดการกระตุ้นราคา**ยางพารา**ในพื้นที่ให้มีราคาสูงขึ้น

นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมเปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจ**ยางพารา**ของประเทศไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตยาง 4 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอันดับ1 ของโลก ศรีตรังจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ**ยางพารา**และเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยขณะนี้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,280 ล้านบาท มีโรงงานในประเทศไทยทั้งสิ้น 31 แห่ง อินโดนีเซีย 3 แห่งและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตในไทยถึง 2 ล้านตันต่อปีหรือ 50% ของกำลังการผลิตในประเทศ ซึ่งถ้ารวมกับโรงงานในต่างประเทศทั้งหมด จะได้ถึง 2.4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 20% ของการใช้**ยางพารา**ของโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 35% ของมูลค่าการส่งออก**ยางพารา**ของประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้าน**ยางพารา**แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

"ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ก้าวสู่ปีที่ 30 ศรีตรังมีปณิธานที่ยึดมั่นตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเสมอภาค สุจริต โปร่งใส ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ศรีตรังไม่หยุดนิ่งในการ

ขยายฐานการผลิตลงในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเน้นการกระจายรายได้ต่อชาวสวนยางในทุกภาคที่มี **ยางพารา** สอดคล้องนโยบายประชารัฐ ซึ่งเมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีโครงการสร้างและก่อตั้งสาขาขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 570 ล้านบาท สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากรัฐและชุมชนเป็นอย่างดี" นายวีรสิทธิ์ กล่าว

สำหรับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ติดตั้งไลน์การผลิตเบื้องต้นเป็นการผลิตยางเครป และจะขยายเป็นการผลิตยางแท่ง ในระยะต่อไป บนพื้นที่ประมาณ 156 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/8 หมู่ 5 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกำลังการผลิต 5,000 ตันต่อเดือน หรือ 60,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 570 ล้านบาท โดยจะใช้เงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินการผลิตยางเครป ประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน และเมื่อขยายเป็นโรงงานผลิตยางแท่งจะมีการใช้เงินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นอีกโดยประมาณเป็น 300 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อการซื้อวัตถุดิบ การจ้างงาน และ การดำเนินการผลิต

ดังนั้น สำหรับศรีตรัง สาขานราธิวาสนี้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่คนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคนในพื้นที่มีความสุขมากขึ้น ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

3 ส.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที 3 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 59.19 บาท ปรับลดลง 0.45 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.66 บาท ราคายางห้องถื่น กิโลกรัมละ 57.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 59.79 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.21 บาท ปรับลดลง 0.38 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 59.00 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.90 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางค้ทตั้ง กิโลกรัมละ 53.00 บาท ปรับลดลง 0.82 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 119,200 กิโลกรัม น้ำยางสด 51.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.21 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.29 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 56.71 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.66 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 63.32 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.31 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

เกษตรจังหวัดชุมพร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พื้นที่อำเภอเมือง 3 ส.ค. 59

วันนี้ (2 ส.ค. 59) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสมดี คชายังยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร เสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองเป็นศูนย์กลางการค้า และธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 460,745 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตำบล 161 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทำการเกษตร 263,284 ไร่ เกษตรกร 16,453 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก 77,439 ไร่ ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 49,136 ไร่ มะพร้าวพื้นที่เพาะปลูก 47,164 ไร่ โดยมีสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูป กล้วยเล็บมือนาง ทูเรียนทอดกรอบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น

นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นอกจากนี้ยังเป็นการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร และเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย ปฏิรูปที่ดิน คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกผึ้ง คลินิกหม่อนไหม คลินิกโรค-แมลง โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานสามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการได้ถึงในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับ จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่แต่ละคลินิก ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในไร่นา เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ และรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เกิดผลดีต่อครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลาผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นชัยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 13:49:04 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต๊กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.90 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.15 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 7.35 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 7.50 บาท/กก

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 60.07 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 59.63 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.10 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 12.20 บาท/กก

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง -

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 62.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จูดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 43.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 42.00 บาท/กก

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จูดรับซื้อ คุณวรินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.

ลำไย ซ่อพันธุ์อีตอ เกรด AA(ส่งออก)

จูดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 40.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ ขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 370.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 210.00 บาท/กก

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 68.00 บาท/กก

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--